

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายบุญรัตน์ ดอนชัย	ประธานสภา อบต.ศรีเมืองชุม		
2	นายเสรี เขียวทอง	รองประธานสภา อบต.ศรีเมืองชุม		
3	นายสมบุรณ์ สมนาศักดิ์	สมาชิกสภา อบต. ศรีเมืองชุม ม.1		
4	นายภูศิษฐ์ จับใจนาย	สมาชิกสภา อบต. ศรีเมืองชุม ม.2		๑๑
5	นายบุญส่ง นามบัว	สมาชิกสภา อบต. ศรีเมืองชุม ม.2		
6	นายสมยศ ยาวิชัย	สมาชิกสภา อบต. ศรีเมืองชุม ม.3		
7	นางรำจวน ตันตรา	สมาชิกสภา อบต. ศรีเมืองชุม ม.3		
8	นายศักดิ์ ยะถาคำ	สมาชิกสภา อบต. ศรีเมืองชุม ม.4		
9	นายคำอ้าย นาใจ	สมาชิกสภา อบต. ศรีเมืองชุม ม.4		
10	นายทวี สุ่มชยา	สมาชิกสภา อบต. ศรีเมืองชุม ม.5		
11	นางบัวเนียม ยาวิชัย	สมาชิกสภา อบต. ศรีเมืองชุม ม.5		
12	นายบุญเมฆ บัญลือ	สมาชิกสภา อบต. ศรีเมืองชุม ม.6		
13	นางสาวภัทรศ กันทะดง	สมาชิกสภา อบต. ศรีเมืองชุม ม.6		
14	นายอารีย์ ยานู	สมาชิกสภา อบต. ศรีเมืองชุม ม.7		
15	นายพิทยา ลาวิชัย	สมาชิกสภา อบต. ศรีเมืองชุม ม.7		
16	นายสุขเกษม สายบุญผ่อง	สมาชิกสภา อบต. ศรีเมืองชุม ม.8		๑๓
17	นายทองไชย วงศ์อ่อน	สมาชิกสภา อบต. ศรีเมืองชุม ม.9		
18	นายวีรวุฒิ ชุ่มมงคล	สมาชิกสภา อบต. ศรีเมืองชุม ม.9		
19	นายกนก จินตายก	เลขานุการสภา อบต. ศรีเมืองชุม		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายพัฒนพงษ์ ลาพิงค์	นายก อบต.ศรีเมืองชุม		
2	นายประดิษฐ์ บัวรสศักดิ์	รองนายก อบต.ศรีเมืองชุม		
3	นายฉลอง สุริยมมา	รองนายก อบต.ศรีเมืองชุม		
4	นายณัฐปคัลภ์ วงศ์กรีน	เลขานุการนายก อบต.ศรีเมืองชุม		

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
วันอังคาร ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

เริ่มประชุม	เวลา ๑๓.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
นายบุญรัตน์ ดอนชัย ประธานสภา ฯ	เรื่องการให้ความร่วมมือสนับสนุนการกู้ยืมักฟุตบอลทีมหมู่บ้าน ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง ขอความร่วมมือสมาชิกฯ ให้การสนับสนุนเมื่อมีการร้องขอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย ได้รับแจ้งจากธนาคารกรุงไทย สาขาแม่สาย ขอให้สมาชิก ฯ ที่มีบัตรเอทีเอ็มของธนาคาร ไปเปลี่ยนบัตรเอทีเอ็มใหม่ด้วยเพราะทางธนาคารได้กำหนดรหัสบัตรใหม่จากเลขสี่ตัวเป็นเลข หกตัว หากพันกำหนดต้องเสียค่าธรรมเนียม ๑๐๐ บาท การประชุมสภาฯ สมัยสามัญและสมัยวิสามัญ หากสมาชิกท่านใดติดภารกิจขอให้เขียนใบลา ต่อประธานสภา ฯ ด้วย
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
นายบุญรัตน์ ดอนชัย ประธานสภา ฯ	เชิญฝ่ายเลขานุการสภา ฯ
นายกนก จินดา ยก เลขานุการสภา ฯ	สมาชิกท่านใดจะแก้ไข หรือเพิ่มเติม รายงานการประชุมบ้าง หากไม่มีขอเชิญ ประธานฯ ขอมติรับรองรายงานการประชุมฯ
นายบุญรัตน์ ดอนชัย	ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมฯ ประธานสภา ฯ
มติที่ประชุม	รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๓	กระทู้ถาม ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่
๕.๑ ญัตติการจ่ายขาดเงินสะสมตามนโยบายรัฐบาล โครงการไทยนิยมยั่งยืน

นายบุญรัตน์ ดอนชัย ขอเชิญนายก ฯ ชี้แจงรายละเอียด ต่อที่ประชุม
ประธานสภา ฯ

นายพัฒน์พงศ์ ลาพิงค์ เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

นายก อบต.ฯ ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ในการประชุมสมัยวิสามัญ
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ อนุมัติให้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๓ โครงการ
งบประมาณ ๕,๙๐๐๐ บาท คือ

๑. โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวหินผุ ซอย ๑๔ บ้านสันโค้ง หมู่ที่ ๓ จำนวน
๑๙,๐๐๐ บาท ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร สูง ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินผุ จำนวน
๔๘ ลบ.ม

๒. โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวหินผุ ซอย ๑๓ บ้านหนองสีแจ่ม หมู่ ๔
จำนวน ๓๑,๐๐๐ บาท ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร สูง ๐.๑๕ เมตร ปริมาตร
หินผุ ๗๘ ลบ.ม.

๓. โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ บ้านทุ่งเกลือ หมู่ ๖ จำนวน ๙,๐๐๐ บาท หรือถนนพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็ก และจัดซื้อท่อกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน

จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนและบำบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗

"ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้ จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่นภายใต้ เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว

(๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายใน ระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คำนึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว

ซึ่ง ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีเงินสะสมจำนวนทั้งสิ้น ๕,๑๙๘,๔๐๓.๓๙ บาท หักเงินสะสมอยู่ระหว่างดำเนินการ ๙๗๕,๓๓๒.๐๐ บาท(โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงฯ) สักรงเบี้ยยังชีพ ๓ เดือน จำนวน ๑,๙๗๒,๘๐๐.๐๐ บาท สักรงเงินเดือน ๑ เดือน จำนวน ๘๒๕,๒๘๐ บาท คงเหลือ ๑,๔๒๔,๙๙๑.๓๙ บาท สักรงกรณีสาธารณภัย ๑๐% คงเหลือเงินสะสมสามารถจ่ายได้จำนวน ๑,๒๘๒,๔๙๒.๒๕ บาท จ่ายเงินสะสมครั้งก่อน จำนวน ๕๙,๐๐๐ บาท คงเหลือเงินสะสมสามารถจ่ายได้จำนวน ๑,๒๒๓,๔๙๒.๒๕ บาท จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสมครั้งนี้ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการโครงการ ดังนี้

๑. โครงการลงหินคลุก/หินผุ ข้างลำเหมืองเอ้อ (ระหว่างหัวถนนายอนงค์ ศรีธิกัน ถึงนายายแหลง โกติแพง) บ้านสันธาตุ หมู่ที่ ๕ ขนาดถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๓๗ เมตร สูง ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินผุ จำนวน ๕๐๒.๒๐ ลบ.ม.งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

นายบุญรัตน์ ดอนชัย
ประธานสภา ฯ
มติที่ประชุม

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จำนวน ๑๔ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๒ เสียง

นายบุญรัตน์ ดอนชัย
ประธานสภา ฯ

๕.๒ ญัตติการอุทิศที่ดินให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ในพื้นที่บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๘ จำนวน ๒ งาน ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
ขอเชิญนายก ฯ ชี้แจงรายละเอียด ต่อที่ประชุม

นายพัฒน์พงศ์ ลาพิงค์ เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ด้วยได้แจ้ง
นายก อบต.ฯ จากนายองกาจ วงศ์จันน้อย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ ตำบลศรีเมืองชุม ว่ามี
นายจะโอ จะนะ บ้านเลขที่ ๑๐๐(๔๒๘) หมู่ ๔ ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะมอบที่ดินให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม เพื่อ
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านของบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๔ จำนวนเนื้อที่ ๒ งาน ขอให้
สมาชิกสภา ฯ ได้ช่วยกันพิจารณา

นายบุญรัตน์ ดอนชัย มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ
ประธานสภา ฯ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จำนวน ๑๔ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๒ เสียง

๕.๓ ญัตติการขอความเห็นชอบรับโอนรถยนต์ จากสำนักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย จากกรุงเทพมหานคร

นายบุญรัตน์ ดอนชัย ขอเชิญนายก ฯ ชี้แจงรายละเอียด ต่อที่ประชุม
ประธานสภา ฯ

นายพัฒน์พงศ์ ลาพิงค์ ด้วยได้รับหนังสือ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. ที่ กท ๑๘๐๖ / ๘๐๐ ลง
นายก อบต.ฯ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่องการโอนรถยนต์/รถดับเพลิง ตามที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีเมืองชุม มีหนังสือเพื่อขอรับโอนรถยนต์ จากกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประโยชน์
ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้
เห็นชอบในการโอนรถยนต์ดังกล่าว และให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลฯ หรือผู้รับ
มอบหมาย ที่มีอำนาจในการตัดสินใจมาตรวจสอบสภาพรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮต.
๔๐๖๖ และยืนยันในการรับโอนเบื้องต้น ระหว่าง ๒-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สถานี
ดับเพลิงบางเขน กทม. และจะเดินทางไปตรวจสอบสภาพรถยนต์ ในวันที่ ๙ กรกฎาคม
จึงขอให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ได้พิจารณา และหากไปตรวจสอบแล้วสภาพ
รถยนต์ดังกล่าวมีสภาพชำรุดต้องใช้งบประมาณในการซ่อมแซมมากก่อนไม่สารรถรับโอนได้
หากมีสภาพดีสามารถใช้งานได้จะให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ได้พิจารณา
นายบุญรัตน์ ดอนชัย ขอให้นายก ฯ ไปตรวจสอบสภาพก่อนว่ารถยนต์คันดังกล่าวจะสามารถรับโอนได้หรือไม่
ประธานสภา ฯ หากมีสภาพชำรุดทรุดโทรมมากไม่คุ้มค่าใช้จ่ายประมาณในการซ่อมแซมมากก่อนไม่พิจารณา
รับโอน อย่างไรก็ตามหากนายก ฯ ไปตรวจสอบแล้ว ขอให้แจ้งสภา ฯ ทราบในการประชุมคราว
ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องอื่น ๆ

นายบุญรัตน์ ดอนชัย มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือมีเรื่องที่จะเสนอที่ประชุมอีกหรือไม่
ประธานสภาฯ หากไม่มีขอปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.

ผู้บันทึกการประชุม



ลงชื่อ

(นายกนก จินตายก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ลงชื่อ



(นายคำอ้าย นาใจ)

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ



(นางรำจวน ตันตรา)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ



(นางบัวเนียม ยาวิชัย)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุมได้รับรองรายงานการประชุม

ในการประชุมสมัยประชุม () สามัญ สมัยที่ ครั้งที่ เมื่อวันที่ พ.ศ. ๒๕๖๑

(/) วิสามัญ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลงชื่อ



(นายบุญรัตน์ ดอนชัย)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม